

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O๓๐)
ของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกองฯ ในงาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำชี้แจง : บันทึกข้อมูลการดำเนินการของผู้มีส่วนได้เสียผ่านการปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมตามภารกิจของหน่วยงาน
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ชื่องาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : **พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน**

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : **กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร ๑**

ช่วงที่ดำเนินการ : ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๕) ไตรมาส ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๖)
 ไตรมาส ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๖) ไตรมาส ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๖)

ที่	รายการ	ข้อมูล
๑.	เรื่อง	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของสหกรณ์
๒.	วันที่ดำเนินการ	รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓.	สถานที่	โรงแรมเดอะ ลอฟท์ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี
๔.	ประธานที่ประชุม (ถ้ามี)	นายอัชมา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๕.	กลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร คัดเลือกจากที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด รวม ๒๖๖ ราย
๖.	สาระสำคัญ (สรุปโดยย่อ)	การพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ ๕ ปี มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการประเมินสถานะปัจจุบันของการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ทั้งในด้านการรวบรวม การแปรรูป การตลาด ผลិតภัณฑ์ และดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมธุรกิจ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันพร้อมการให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของวิทยากร และร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
๗.	ผลการดำเนินงาน	โครงการสามารถเชื่อมโยงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้ ดังนี้ ๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ

ที่	รายการ	ข้อมูล
		<p>ของตนเอง พร้อมทั้งได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้นผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการให้คำปรึกษาโดยทีมวิทยากร</p> <p>๒. การติดตามงาน ทำให้เกิดการประสานการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการร่วมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์</p> <p>๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพในระยะถัดไป เป็นการกำหนดทิศทางเพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์</p>
๘	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	<p>การพัฒนาแผนสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Business Value Creation Plan: BVCP) เป็นเอกสารสำคัญในการกำหนดแผนการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์แต่ละจังหวัดสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ หรือกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์</p> <p>อีกทั้งกิจกรรมของโครงการฯ ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์ได้หารือถึงความต้องการของสหกรณ์ด้านองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์นั้น ๆ เพื่อจัดการอบรมเป็นการเฉพาะ โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ของกิจกรรมได้อย่างเต็มที่</p>